
           วันพุธที� ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
  คณะอนุกรรมาธิการการจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืน
  ได้มีการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
  โดยการประชุมครั�งนี�  เป�นการประชุม
  ตามแนวทางสํานักงานสีเขียว
  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  ด้วยการใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

  แทนการใช้กระดาษ เพื�อพิจารณาข้อสารัตถะสําหรับการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา ครั�งที� ๑๔๖ ตามที�รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือ
มาถึงท่านประธานคณะกรรมาธิการเพื�อขอความอนเุคราะห์ข้อมูลสารัตถะ
สําหรับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั�งที� ๑๔๖ และการประชุมอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
โดยให้การสนับสนนุข้อมูล จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี� 

 

เอกสารข่าว

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม วฒิุสภา 

๑

การพฒันาที�ยั �งยนืต้องสมดลุกับธรรมชาติและเป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม



          ๑.๑ ให้ความเห็นต่อร่างข้อมติ หัวข้อ “Parliamentary efforts in
achieving negative carbon balances of forests” ซึ�งจะเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที�ยั�งยืน
                 ที�ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี�ยวกับกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี�
                 - ควรเพิ�มคําว่า Greenhouse Gas (GHGs) (ก๊าซเรือนกระจก) เข้าไป
ในเอกสารด้วย เพื�อให้ได้ใจความครบถ้วนและครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทุกประเภทที�เป�นสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) 
          ๑.๒ สนับสนนุข้อมูลสารัตถะ ข้อคิดเห็น และประเด็นกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อเป�นข้อมูลประกอบการจัดทําบทอภิปรายของคณะผู้แทนรัฐสภา
ไทยต่อภาพรวมของร่างมติข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
สหภาพรัฐสภาดังกล่าว และในการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา 
(Forum of Young Parliamentarians) ซึ�งจะอภิปรายในหัวข้อข้างต้น
ผ่านมุมมองเยาวชน

๒
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            ที�ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี�ยวกับกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี�
            (๑) ที�ผ่านมา คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม วุฒิสภา 
 ได้ดําเนินการประชุมโดยให้ความสําคัญกับป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างเหมาะสม อาทิ กําหนดมาตรการลดการใช้กระดาษ
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนกุรรมาธิการ จัดการประชุมในรูปแบบการประชุม
 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งดําเนินการมาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี� คณะกรรมาธิการยังได้พิจารณา
 เห็นความสําคัญของการอนรุักษ์พื�นที�ป�าชายเลน  จึงได้จัดทําข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื�อส่งเสริม
ให้เกิดการเพิ�มพื�นที�ป�าชายเลนมากขึ�น อาทิ ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างในพื�นที�
ที�เหมาะสม 
            (๒) รัฐสภาไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติป�าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื�อให้ผืนป�าในลักษณะป�าชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั�งยืน มีกฎหมายรับรองสําหรับคน
ในป�าชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลป�าไม้และการใช้ประโยชนใ์นที�ดินรอบ ๆ ชุมชน
ของตนเอง โดยมีภาครัฐเป�นผู้ให้การสนับสนนุ 
            (๓) ควรมีการนําถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
 ต่อที�ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที� ๒๖ (UNFCCC COP 26) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (Nov. 2021 in Glasgow, UK) 
และถ้อยแถลงของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
ต่อที�ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที� ๒๗ (UNFCCC COP 27) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (Nov. 2022 in Sharm el Sheik,
Egypt) ซึ�งเป�นข้อมูลเกี�ยวกับการประกาศเจตนารมย์ของประเทศไทย (National Statement) 
เพื�อประกอบการพิจารณาจัดทําบทอภิปราย (Intervention) ที�เกี�ยวข้องต่อไป 
            (๔) เสนอให้มีบทอภิปรายที�คํานึงถึงการดําเนินงานในบริบทของประเทศไทยด้านการพัฒนา
ที�ยั�งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสที�เหมาะสมต่อไป
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๓

            มติที�ประชุม 
            ที�ประชุมรับทราบ และเห็นควรรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอที�ประชุมคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม วุฒิสภา เพื�อพิจารณาและดําเนินการในส่วนที�เกี�ยวข้องต่อไป


